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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   

                             อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา อภิบาล  ดวงใจ 
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา บุญเย็น  พิมภาวะ 
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สะเทียน  ใจปัดชา 
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สุพจน์  จันทองไสย 
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์ 
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สวัสดิ์  ดวงใจ 
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ มงคลชัย มันตาพันธุ์ 
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วิลัย  จะดันพงษ์     
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สนอง  สินอยู่ 

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ธีระวัฒน์  สาระบุตร                   
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สง่า  สุดแสง 
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทองใส  สุมาลัย                       
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา ไกรทอง  นามกาสา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา สุรพล  สุวรรณเขต 
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ศิวกร  ค าตานิตย์ 
3 นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    สิริกร  เนื่องจากจันทร ์
4 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา    อุดม  วารภาส 
5 นางประยงค์  ปัญญานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ประยงค์  ปัญญานนท์ 

6 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ชัยยา  ไชยรบ 
7 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านงค์  เมรี 
8 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรวรรณ  พรหมศิริ 
9 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง เภาเงิน  งามนา 

10 นายสิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร สิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี 
11 นายธนภัทร ทิพชาติ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ธนภัทร  ทิพชาติ 
12 นางวิมลรัตน์  พลเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ วิมลรัตน์  พลเศษ 

/เร่ิมประชมุ... 
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เริ่มประชุมเวลา                                09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   บัดนี้  ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  สมัย 
     วิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  แล้ว 

สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุมครับ  ล าดับต่อไปขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ
ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  และด าเนินการประชุมสภาฯ  ตาม
ระเบียบวาระ  ต่อไปครับ   

นายอภิบาล  ดวงใจ                           เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนา  และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  บัดนี ้

สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่
หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                         ตามท่ีเทศบาลต าบลพันนา  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประธานสภาฯ    ผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ในวันที่  10  

เมษายน  พ.ศ. 2567  ที่ผ่านมา  การจัดงานก็ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี  ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
กิจกรรม  ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา                                       
          สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่หนึ่ง  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล  ที่ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนาทุกท่าน  ผมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลพันนา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งทีห่นึ่ง  เมื่อวันที่  
19  กุมภาพันธ์  2567  ปรากฏว่าไม่มีข้อความท่ีจะแก้ไข  หรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภาหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานครับ  

มติที่ประชุม                                    รับรองเป็นเอกฉันท์ 

 

 

/ระเบียบวาระ...   
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ระเบียบวาระท่ี  3                            เรื่องกระทู้ถาม 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  มีท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลพันนา  เขต  2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภา
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. เรื่อง  การจัดงานบวงสรวงปราสาทขอมพันปี  ข้าวจี่ยักษ์มหึมา 
เลอค่าผ้าย้อมครามที่ผ่านมา  ไม่ทราบว่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานมีอะไรบ้างครับขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  หรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้สภาทราบด้วยครับ  
2. เรื่อง  การขยายเขตประปาสะพานล าน้ ายามไปบ้านแม่แดง  ไม่
ทราบว่าทางเทศบาลด าเนินการหรือยังครับ  หรือจะสามารถ
ด าเนินการได้วันไหนครับ   
3. เรื่อง  ฝารางระบายน้ า  บ้านโมน  หมู่ที่  2  ตรงซอยบ้าน
กระผม  ไม่ทราบว่าท าการซ่อมแซมหรือยังครับ  
4. เรื่อง  การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ทางเข้าบ้านแย้  ซอยตรง 
ยูเทิร์นรถ  ไม่ทราบว่าด าเนินการหรือยัง  หรือจะด าเนินการได้วัน
ไหนครับ  
4. การก าจัดวัชพืชข้างคลองถนนนิตโยเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  
ไม่ทราบว่าสามารถด าเนินการไหม  หรือจะด าเนินการได้ช่วงไหน  
งบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ครับ  ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงให้สภา
ทราบด้วยครับ 
5. การบริหารจัดการบ่อขยะ  ในปีงบประมาณนี้  สามารถ
ด าเนินการต่อหรือรองบประมาณในปีหน้าครับ  ส าหรับผมก็ขอ
กระทู้ถามผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา  ขอตอบกระทู้ถามตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถามมาดังนี้ 
1. การจัดงานบวงสรวงปราสาทขอมพันปี  ข้าวจี่ยักษ์มหึมา  เลอ
ค่าผ้าย้อมครามในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ในส่วนของ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น  ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานค่อนข้างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการจัด
งานสักการะองค์ด า  การจัดงานกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด  ต่อ
ด้วยการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ซึ่งงบประมาณทีต่ั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

/จ านวน... 
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มีจ านวน  400,000 บาท  ได้รับอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จ านวน  200,000  บาท  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน  600,000  บาท  ในส่วนของ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  จะน าเรียนให้สภาทราบในครั้งถัดไปครับ 
2. การขยายเขตประปา  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่ 11 ที่ขอความ
ช่วยเหลือมายังเทศบาล  ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปส ารวจ  หลังจาก
เลิกประชุมผมและทีมบริหาร  ท่านปลัด  รองปลัดจะออกไป
ส ารวจพื้นที่แล้วจะพิจารณาเรื่องของงบประมาณว่ามีเพียงพอ
หรือไม่  และจะแจ้งให้สภาทราบในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
3. การติดไฟโซล่าเซลล์  บ้านแย้หมู่ที่ 5 ผมได้สั่งการและได้จัดซื้อ
อุปกรณ์มาครบแล้ว  เหลือเพียงติดตั้ง  ใช้จ านวน 4 หลอดครับ 
4. การก าจัดวัชพืชข้างคลองถนนทางหลวง  หมายเลข 22 การ
ด าเนินการก็ยังติดขัดเรื่องงบประมาณ  ผมได้ปรึกษาหารือกับท่าน
ปลัดเรื่องการโอนงบประมาณแล้ว  คาดว่าจะสามารถด าเนินการ
ได้ภายในสัปดาห์หน้าครับ  ผมจะประสานไปนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลธาตุทอง  ให้ด าเนินการขุดลอกคลองฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุทองไปพร้อม
กัน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้นครับ 
5. การด าเนินการจัดการบ่อขยะ  ผมได้ปรึกษาหารือร่วมกันกับ
ท่านปลัดและผู้อ านวยการกองคลัง  ซึ่งงบประมาณที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการ  จ านวนทั้งสิ้น 1,080,000 บาท  รวมทั้งสอง
โครงการ  ได้แก ่ โครงการท าถนนเข้าสู่บ่อขยะและโครงการท าคู
กัน้บริเวณบ่อขยะ  เดิมทีที่เราได้คุยกันไว้ว่า  งบประมาณที่จะใช้
ในการด าเนินการนั้น  จะใช้จากเงินสะสมส ารองจ่าย  แตป่ัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  ซึ่งตามระเบียบได้
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกันเงินสะสมส ารองจ่าย  จึงท าให้
สถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล  ไมส่ามารถจ่ายขาดเงิน
สะสมส ารองจ่ายได ้ ถ้าจะโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาด าเนินการ  
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณได้  จึงขอพักการ
ด าเนินการไว้ก่อน  ในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ท่าน
ปลัดได้ชี้แจงในล าดับต่อไปครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับ  ผมขอเรียนชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
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และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 
หมวด 8 ข้อ 96 (3)  ก าหนดไว้ว่าให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ี
มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยแล้ว เทศบาลต าบล
ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท  ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  เทศบาลต าบลพันนาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่  
55,460,000  บาท  เงินทุนส ารองสะสม  ณ  วันที่  30  
กันยายน  2566  มีจ านวน 22,664,173.02 บาท  ซึ่งต้อง 
กันเงินไว้ตามระเบียบดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  เป็นเงิน 
4,598,745  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  ร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เป็นเงิน 8,319,000  บาท 
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าตามระเบียบฯ  เป็นเงิน   
5,000,000 บาท 
รวมเงินที่ต้องกันไว้ตามระเบียบ ฯ  เป็นจ านวน 17,917,745 
บาท  นอกจากนีย้ังมีเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ทั้ง
ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  จ านวน 4,491,000  
บาท  รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  22,408,754 บาท  ซึ่งตาม
ระเบียบเดิม  คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 4)  
ก าหนดให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ไม่
น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี    
สาธารณภัยเกิดข้ึน  ดังนั้นเมื่อระเบียบฯ  ตัวใหม่มีผลบังคับใช้จึง
ท าให้เทศบาลต้องกันเงินไว้เพ่ิมมากขึ้น  จากเดิมกันไว้ร้อยละสิบ
ของงบประมาณรายจ่าย  ก็เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละสิบห้า  นอกจากนี้
ต้องกันเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ าไว้อีก  5,000,000 บาท  ท าให้
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เราไม่สามารถใช้เงินทุนส ารองเงิน
สะสมได้  ในส่วนของการโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาด าเนินการ
นั้น  ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบรายงานแล้ว  พบว่าถ้าเราโอน
งบประมาณตามจ านวนดังกล่าว  ซึ่งเป็นงบประมาณจ านวน
ค่อนข้างมาก  อาจมีผลกระทบต่อการบริหารการเงินการคลังได้  
ในส่วนของเงินส ารองจ่ายที่ตั้งไว้ในกรณีเกิดเหตจุ าเป็นหรือกรณี
ฉุกเฉิน  ตั้งไว้จ านวน 250,000 บาท  ซ่ึงถ้าในพ้ืนที่ประสบ
ปัญหาวาตภัย 

/หรือเหตุอื่น... 
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หรือเหตุอื่นที่จ าเป็น  อาจท าให้ไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้  ผมจึงเห็นว่าควรพักโครงการดังกล่าวไว้ก่อน  ถ้าสิ้น
ปีงบประมาณ  มีเงินเหลือจ่ายและตกเป็นเงินทุนส ารองสะสม  
พอที่จะด าเนินการได้ค่อยด าเนินการครับ  ในเรื่องของงบประมาณ 
กระผมขอน าเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตเรียนที่ประชุม
นายกเทศมนตรี      เพ่ิมเติม  ในส่วนของการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะ  ผม 

ได้มอบหมายให้ท่านปลัด  ท่านรองปลัด  หาข้อมูลการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงตอนนี้อยู่
ระหว่างการหาศึกษาข้อมูลว่าสามารถด าเนินได้หรือไม่  ก็ขอให้
ทางท่านปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ครับ  ผมขอเรียนชี้แจง  เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจากกระทรวง
สาธารณสุขในการด าเนินการบริหารจัดการขยะ  ในส่วนของ
รายละเอียดการด าเนินการ  ถ้าเราจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ  ต้องมีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย  
หรือที่เรียกว่า  คัสเตอร์ (Clusters)  โดยจะมีการคัดเลือกพ้ืนที่
หรือ  อปท. ที่เป็นคัสเตอร์  ถ้าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต าบลพันนาต้องเป็นคัสเตอร์  คือเป็นสถานที่รองรับขยะจากต าบล
อ่ืน  ซ่ึงต าบลพันนามีมติท่ีประชมุวา่  ไม่รับขยะจากต าบลอ่ืน  จึง
ไม่สามารถด าเนินการได้  ต าบลสว่างแดนดิน  ก็มีแนวคิดจะ
ด าเนินโครงการนี้  โดยมีการท า MOU ร่วมกันหลายครั้งแล้ว  แต่
ก็ไม่ส าเร็จ  ในส่วนของโครงการบริหารจัดการขยะของต าบล   
พันนา  ในการด าเนินการก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  เพราะพ้ืนที่
ที่เราจะด าเนินการเป็นพ้ืนที่น้ าท่วม  ก่อนด าเนินการต้องมีการ
วางแผนและพิจารณารูปแบบให้รอบคอบ  เช่น  บ่อขยะอาจต้อง
ใช้ยางปูรองพ้ืนกันสารพิษจากขยะรั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน ซึ่งตอนนี้บ่อ
ขยะเหล่าเฒ่าเมี่ยงก็น่าจะใช้งานได้อีก 1-2 ปี  ระหว่างนี้เราก็
ค่อยๆท าไปครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             ตามท่ีท่านนายกและท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  สรุปปีนี้การ
ประธานสภาฯ    ด าเนินการบริหารจัดการขยะ  น่าจะไม่ได้ด าเนินการ  แต่ในส่วน 

ของสภาเห็นว่าอยากให้เร่งด าเนินการ  แต่จะได้หรือไม่ก็ขอฝาก
ทางคณะผู้บริหารด้วยครับ  ขอเชิญท่านมงคลชัย  มันตาพันธุ์  ขอ
เรียนเชิญครับ 

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  กระผมนายมงคลชัย  มันตาพันธุ์ สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลพันนา  เขต 1  ครับ  ขอตั้งกระทู้ถามท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า  โครงการซ่อมแซมถนน 

/ลูกรัง... 
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ลูกรังในเขตพ้ืนที่ต าบลพันนาของเราจะด าเนินการในช่วงไหนครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ต าบลพันนา  เขต  2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง   

คณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางเข้าบ้านหนองหอยคัน  ด้าน
ทิศตะวันออก  ซึ่งได้แจ้งทางท่านนายกไปแล้ว  ไม่ทราบว่า
ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ 
2. การก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว  ซึ่ง
ผมได้เสนอในที่ประชุมครั้งที่แล้ว  ไม่ทราบว่าจะให้ทางโรงเรียน
ด าเนินการอย่างไร  ท าโครงการแบบไหน  หรือมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง  เด็กนักเรียนเดือดร้อนครับ  ไมม่ีสถานที่
ในการท ากิจกรรม  ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  มีท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสนอง  สินอยู่  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสนอง  สินอยู่                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  กระผมนายสนอง  สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ต าบลพันนา  เขต  2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง   

คณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. การตั้งจุดตรวจ อปพร. ที่ผ่านมา  บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง  
มีชาวบ้านพูดกันว่า  เทศบาลไม่ได้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าจากทางวัด
ก่อนใช้งาน  ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรครับ  
2. ลงหินลูกรังบริเวณสระหลวง  บ้านถ่อน  ผมได้แจ้งที่ประชุม
หลายครั้งแล้ว  ไม่ทราบว่าด าเนินการหรือยังครับ   ชาวบ้าน
เดือดร้อนครับ 
3. การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ถนนสายบ้านพันนา – วัดศรี    
บุญเรือง  ที่เทศบาลขุดหลุมเอาไว้  จ านวน 2 หลุม  ไม่ทราบว่าจะ
ด าเนินการหรือไม่  หรือจะด าเนินการตอนไหน   ชาวบ้านที่สัญจร
ไปมาได้รับความเดือดร้อนครับ  กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่ใช้รถ
ใช้ถนนครับ  ก็ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกชี้แจงให้ทางสภา
ทราบด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  กระผมร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา  ขอตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกดังนี้ครับ  
 

/1. การด าเนิน... 
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1. การด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลต าบลพันนา
ผมได้มอบหมายให้ ผอ.กองคลังด าเนินการตรวจสอบงบประมาณ 

     และได้รับแจ้งว่า  มีเพียงเพียงพอในการด าเนินโครงการ  ซึ่ง 
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีจ านวน  247,000  บาท  ก็แจ้งให้ทางท่าน
สมาชิกสภา  ท าการส ารวจแล้วส่งข้อมูลมายังเทศบาลได้เลยครับ  
2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองหอยคัน  ผมได้ออกไปดูพ้ืนที่
แล้วครับ  น่าจะใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์  ในส่วนที่ว่าจะติดต้ังกี่จุด  
ต้องดูงบประมาณก่อนครับ  จะติดต้ังจุดที่ส าคัญๆ  ก่อนครับ 
3. ก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว  ผมได้
มอบหมายให้ท่านปลัดพิจารณาแล้วครับ  แต่เนื่องจากช่วงนี้มี
ภารกิจค่อนข้างมาก  ก็ฝากทางท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งครับ  ให้ดูใน
เรื่องของรายละเอียดว่าท าได้ไหม  หรือมีข้ึนตอนในการด าเนินการ
อย่างไรครับ  
4. เรื่องการตั้งจุดตรวจ อปพร.  บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง 
เทศบาลได้จัดท าหนังสือไปขออนุญาตใช้ไฟฟ้ากับวัดอย่างถูกต้อง
ครับ  ก็ขอฝากทางท่าน  สท.สนอง  สินอยู่  ได้ชี้แจงท าความ
เข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับ 
5. ลงหินลูกรัง  บริเวณสระหลวง  บ้านถ่อน  ทางเทศบาลก็ได้
ออกไปดูหลายครั้งแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ก็ฝากทางท่าน
ปลัด  รองปลัดออกไปดูสถานที่ว่าต้องใช้หินลูกรังกี่รถครับ 
6. ในส่วนของไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ที่ทางเทศบาลไปด าเนินการขุด
หลุมไว้  จากสามแยกบ้านถ่อน – นาท่าน สท. สนอง  สินอยู่  ใช้
ไฟประมาณ 5 ต้น  แต่ที่ขุดไว้ไม่ตรงจุด   ก็เลยติดตั้งได้แค่จุด
เดียว  ตรงหน้าบ้านครูเบญรัตน์  วรรณรอด ก็ให้ชาวบ้านถมได้
เลยครับ   

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านมงคลชัย  มันตาพันธุ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  กระผมนายมงคลชัย  มันตาพันธุ์  สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลพันนา  เขต 1  ครับ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ 
อยากให้ทางท่านนายกระบุให้ชัดเจนครับ  ว่าจะลงหินลูกรังวัน
ไหน  จุดไหนบ้างทางสมาชิกจะได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ครับ 
ประธานสภาฯ                                   
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  ผมขอเสนอให้สมาชิกทุกท่านออกส ารวจพร้อมกัน  ว่าจะ 

ลงหินลูกรังตรงจุดไหนบ้าง  ต้องใช้หินลูกรังกี่รถ  นัดหมายเป็นวัน
พรุ่งนี้ช่วงเช้า  มาขึ้นรถพร้อมกันที่เทศบาล  แล้วค่อยคุยกันว่าจะ
เริ่มจากจุดไหนเป็นจุดแรกครับ 

/นายสนอง... 
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นายสนอง  สินอยู่                          เรียนท่านประธานสภาครับ  ผมเห็นด้วยครับที่ให้สมาชิกออก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ส ารวจพร้อมกันในวันพรุ่งนี้  และก่อนลงหินลูกรังก็ขอให้แจ้ง 

สมาชิกด้วยครับจะได้ออกไปดูด้วยกัน  และขอให้ทางผู้บริหาร
ก าชับผู้รับจ้างด้วยเรื่องคุณภาพหินลูกรังด้วยครับ   

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  ผมขอน าเรียนสภาให้ทราบ  ถึงโครงการที่ก าลัง 

ด าเนินการอยู่ในตอนนี้  ก็จะมีวางท่อน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม
บริเวณนาพ่อบุญมั่น  ก็ขอฝากทางท่าน สท.สนอง  สินอยู่ ให้
ออกไปดูสถานที่ด าเนินการเพ่ือดูแลความเรียบร้อยด้วยครับ  
ต่อไปก็จะด าเนินการบริเวณนาพ่อสาคร  อินทะไชย  หลังจากนั้น
ก็จะไปที่โนนสวดน้ าต่อครับ  ในส่วนของโครงการก่อสร้างศาลา
พักญาตวัดพุฒาราม  ก็ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ  เหลือแค่
ติดตั้งเสาไฟ  ผมได้แจ้งให้ ผอ.กองช่างด าเนินการแล้ว  ในส่วน
ของโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  ผอ.กองคลัง  แจ้งว่ามี
งบประมาณพอที่จะด าเนินการได้แล้ว  ส าหรับผมก็ขอน าเรียนทาง
สภาเพียงเท่านี้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  มีท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ต าบลพันนา  เขต 2  ขออนุญาตสอบถามครับ  ไม่ทราบว่า

โครงการก่อสร้างศาลาพักญาตวัดป่าบ้านหนองปลาเข็ง กับ
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.  เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่
ครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่าน สท. สง่า  สุดแสง  คนละโครงการครับ 
นายกเทศมนตรี       
นายสง่า  สุดแสง                          ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ  ท่านประธานสภา  ผมขอปรึกษา  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่อง  ประปาบ้านหนองปลาเข็ง  ตอนนี้น้ าประปาไม่พอใช้ครับ   
  ไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีแก้ไขปัญาอย่างไรบ้างครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  ในส่วนของประปาบ้านหนองปลาเข็ง  แนวทางแก้ให้ 

ตอนนี้ให้ใช้น้ าประปาจากบ้านหนองไผ่ยาวไปก่อน  ส่วนประปา
บ้านหนองหอยคัน  ทางเทศบาลได้ท าเรื่องขอเงินอุดหนุนเฉพาะ
ในการก่อสร้างไปแล้วครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           เชิญท่านรองชัยยา  ไชยรบ  ครับ 
ประธานสภาฯ                                   
นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
รองปลัด เทศบาล    เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 
/ขออนุญาต... 
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ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมท่านนายกที่ได้น าเรียนสภา  เรื่องการลง
ท่อระบายน้ านาพ่อบุญมั่นครับ  ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้วโดยวางท่อขนาด 40 เซนติเมตร  จ านวน 2 แถวๆละ 8 ท่อน  
รวม 16 ท่อน  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  25,000  บาท อีกจุดหนึ่ง   
ซึ่งผมได้ออกส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับท่าน สท. ธีระพงษ์  ปาละสิทธิ์  
ผู้น าและเจ้าของที่นา  เป็นจุดบริเวณล าห้วยยาม  ซึ่งตรงนั้น 
จะใช้ท่อขนาด 80 เซนติเมตร  จ านวน 8 ท่อน  โดยจะใช้ท่อเก่า
จากบ้านถ่อน  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ  ส าหรับผมก็
ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ตามท่ีท่านรองชัยยา  ไชยรบ  ชี้แจงเพ่ิมเติม  จุดนี้ก็ส าคัญ 
ประธานสภาฯ                                  เร่งด่วนครับ  เพราะคูล าห้วยยามขาด  ถ้าเข้าสู่ฤดูฝน น้ าจากล า

ห้วยยามทะลักเข้าท่วมที่นา  ชาวบ้านก็จะหว่านข้าวไม่ได้ครับ  
   มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่าน 
   ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4                            เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.๑ ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  ครั้งที่  8  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์   

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
นายกเทศมนตรี    ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ครั้งที่  8  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ด้วยเทศบาลต าบลพันนา  มีความจ าเป็น 
ต้องโอนเพ่ิมงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  4  
รายการ  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
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ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  จ านวน  2  ตัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  จ านวน  2  ตัวๆละ   
1,755  บาท  ติดตั้งที่ศาลาประชาคม  บ้านค าตานา  หมู่ที่  6   
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. มีก าลังไฟไม่น้อยกว่า  65  วัตต์ 
2. ปรับแรงลมได้  3  ระดับ 
3. ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์แบบหมุนปรับ 
4. มีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว 
5. ผ่านการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 
6. มีฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 
โอนเพ่ิม  3,510  บาท  (รายการใหม่)  จัดซื้อตามราคาซ้ือขาย
ของท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  (ส านักปลัดเทศบาล)   

                        รวมโอนเพิ่ม  3,510.- บาท  (สามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

     โอนลด 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบด ำเนินงำน 
ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้เเก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลต าบลพันนา  ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย  ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
การอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางให้เเก่ประชาชนในช่วง
เทศกาล  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดอันตรายเเก่
ชีวิตและความเสียหายเเก่ทรัพย์สินของประชาชน  ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
120,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 16,000 บาท  โอนลด 
3,510 บาท  เพ่ือไปเพ่ิมด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(ส านักปลัดเทศบาล)   

                     รวมโอนลด  3,510.- บาท (สามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

     โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ติดตั้ง
ในรถประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลพันนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นเครื่องปั่นไฟชนิดเบนซิน 
2. มีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 500 ซีซี 
3. ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 9500 วัตต์   
โอนเพิ่ม  26,900 บาท (รายการใหม่)  ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)  
(ส านักปลัดเทศบาล)   

                            รวมโอนเพิ่ม  26,900.- บาท(สองหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลฯลฯ  ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  482,486  บาท  งบประมาณคงเหลือ 
186,249 บาท  โอนลด  26,900  บาท  เพ่ือไปเพิ่มด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

/งานบริหาร... 
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งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัดเทศบาล)   

                            รวมโอนลด  26,900.- บาท(สองหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน 1 ชุด  มีระยะ
รับส่งไม่น้อยกว่า 50 เมตร  สามารถปรับความถี่ได้  เป็น
ไมโครโฟนคู่  โอนเพิ่ม 4,000.- บาท (รายการใหม่)  จัดซื้อตาม
ราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111) (ส านักปลัดเทศบาล) 

       รวมโอนเพิ่ม  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุฒารามบ้านค าตานา 
หมู่ที่ 6 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุฒาราม 
บ้านค าตานา  หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง  11.60  เมตร  ยาว  23.80 
เมตร  สูง 4.00  เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลพันนา  เลขท่ี อ.
002/2567  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
งบประมาณท่ีตั้งไว้  421,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 
49,000.-  บาท  โอนลดเพ่ือไปเพ่ิมด้านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป  (00111)  (ส านักปลัดเทศบาล)   

      รวมโอนลด  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
   

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมเสียงอนาล็อก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมเสียงอนาล็อก  ซึ่งมีช่องมิกเซอร์
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  ใช้ไฟ AC  โอนเพิ่ม 3,500.-  บาท (รายการ
ใหม่)  จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) (ส านักปลัดเทศบาล) 

โอนลด 
กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุฒาราม  
บ้านค าตานา หมู่ที่ 6 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุฒาราม 
บ้านค าตานา  หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง  11.60  เมตร  ยาว  23.80 
เมตร  สูง 4.00 เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลพันนา  เลขที่    
อ.002/2567  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
งบประมาณท่ีตั้งไว้  421,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
45,000.-  บาทโอนลดเพื่อไปเพิ่มด้านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  (ส านักปลัดเทศบาล)   

                   รวมโอนลด  3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 

 
/ลักษณะ... 
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ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอได้โปรดน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม  ซักถาม  อภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล                        เพ่ือต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไม ่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

แห่งนี้ว่า  จะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ครั้งที ่ 8  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ทั้ง  4  รายการหรือไม่  หาก
อนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

     อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้เทศบาล 

ต าบลพันนา  โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ครั้งที่  8  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ 

ระเบียบวาระท่ี  6                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านรองชัยยา  ไชยรบ  ครับ 
นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
รองปลัด เทศบาล    เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายชัยยา  ไชยรบ  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบล    
พันนา  ขอแจ้งให้สภาทราบ  ในสัปดาห์หน้าส านักปลัดเทศบาล
ต าบลพันนา  จะลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้น าหมู่บ้าน  บ้านหนองปลาเข็ง  
หมู่ที่ 8  เพ่ือท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน  ที่มาสร้างบ้านใน
เขตพ้ืนทีต่ าบลพันนา  แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบต าบลพันนา  ท าให้ไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
เท่าท่ีควร  ดังนั้นเพ่ือความถูกต้อง  เทศบาลจึงขอเชิญท่านสมาชิก
สภาในพ้ืนที่  ท่านสท.สง่า  สุดแสง  ร่วมลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ด้วยครับ 

ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกทุกท่าน  ผมขออนุญาต 
นายกเทศมนตรี    ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น  เนื่องจากบ้านหนองปลาเข็ง 

หมู่ที่  8  มีประชาชนจากบ้านสร้างแป้น  บ้านหนองแสง  มา
สร้างที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลพันนา  มีอยู่ประมาณ  20 
หลังคาเรือน  ซึ่งไม่มีบ้านเลขที่  ผมได้มอบมอบหมายให้ท่านปลัด
และรองปลัดนัดหมายปลัดอ าเภอ  มาประชุมร่วมกัน  ว่าจะมีแนว
ทางการด าเนินงานอย่างไร  ในส่วนของเรื่อง พรบ.ขุดดินถมดิน
ของเทศบาล  ตามที่ท่าน สท.ธีระวัฒน์  แจ้งเข้ามาว่า  มีผู้รับเหมา
ท าการขุดดินบริเวณท่ีสาธารณะ 

/น าไปขาย... 
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น าไปขาย  ผมได้มอบหมายให้ท่านปลัด  รองปลัดและนิติกรลง
พ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจและให้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องท่ี
ส าคัญ  เทศบาลเรามีพรบ.ขุดดินถมดินแล้ว  ผู้รับจ้างที่จะเข้ามา
ด าเนินการต้องท าการขออนุญาตเทศบาลก่อน  ซึ่งต้องมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม  บางที่มีการถมที่ข้ึนสูง  เวลาท าทางออกต้องเทพ้ืน
ลาดกินพื้นท่ีถนนสาธารณะเกือบ  1  เมตร   ท าให้เกิดปัญหาอื่น
ตามมา  ดังนั้นผมเลยเสนอให้ท่านปลัด  จัดตั้งกรรมการซึ่งจะ
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าหมู่บ้าน  ก่อนด าเนินการ
มอบหมายให้กองช่าง  ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน  ในเรื่องของหลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม  รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการยื่นขออนุญาต  ซึ่งเทศบาลเรามี พรบ.ขุดดินถมดิน  
แต่เรายังไม่ได้น ามาบังคับใช้  ผมขอเรียนชี้แจงให้สภาทราบเพียง
เท่านี้ครับ 

นายไกรทอง  นามกาสา                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ    เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  เรื่องของ พรบ.ขุดดินถมดิน  แตเ่ดิม
เทศบาลต าบลพันนายังไม่มี พรบ. นี้บังคับใช้  สมัยก่อน  ก านัน 
เอกพงษ์  นิยมคุณ  ก็ใช้วิธีให้ผู้น าหารือและตกลงกัน  แต่ปัจจุบัน  
เทศบาลเรามี  พรบ.ขุดดินถมดินบังคับใช้แล้ว  โดยกองช่างเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้ พรบ. นี้  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนรับทราบ  กฏหมายฉบับนี้ออกมาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  มุ่งหวังประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข  เช่น  กฏหมายก าหนดไว้ว่า  ถ้าถมดินเกิน 
2,000  ตารางเมตร  ต้องขออนุญาตแต่ถ้าถมดินไม่ถึงที่กฏหมาย
ก าหนด  แต่ท าให้พ้ืนที่ใกล้เคียงเดือดร้อน  ก็ต้องขออนุญาต
เช่นกัน ซึ่งเอกสารในการขออนุญาตประกอบด้วย  แบบแปลน  
ฉโนด  หรือเอกสารที่ดินที่  ซึ่งปัญหาก็คือ  เราขาดการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่จะขุดดินหรือถมดินทราบ  ว่า
เวลามาติดต่อขออนุญาตต้องน าเอกสารอะไรมาบ้าง  ในส่วนของ
รายละเอียดการก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่
ยาว  หลังจากประชุมเสร็จผมจะเข้าไปหารือกับทางโรงเรียนอีก
ครั้งหนึ่งครับ  และสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ท่านสท.
วิลัย  จะดันพงษ์  แจ้งเรื่องรถกู้ชีพ กู้ภัย  ระบบแอร์ไม่เย็น  
ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  เรื่องน้ าประปาบ้านพันนามีกลิ่น
เหม็น  เทศบาลแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยการล้างถังพักน้ า  เปลี่ยน
คลอรีน  เรื่องท่อระบายน้ าล าน้ ายามที่ท่าน สท.สนอง  สินอยู่  
แจ้งมาก็ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยครับ  ในส่วนของเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

/บ้านหนองปลาเข็ง.. 
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บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8  สายบ้านนายกาญจ์  ทุมวงศ์ – สาม
แยกถนนสายสร้างแป้น  
ก็มอบให้  ผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางเภาเงิน  งามนา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
ผอ.กองคลัง    เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉัน  นางเภาเงิน  งามนา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอ
เรียนชี้แจงการด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า  TOR และก าหนดคุณสบัติของผู้
ยื่น  ซึ่งหนังสือจัดสรรงบประมาณยังไม่ส่งมา  แต่ทางกองคลัง
ด าเนินการไว้ล่วงหน้า  เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าคะ หลังจากที่
เรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาก็จะได้ดูว่ามีเงินเหลือจ่ายหรือไม่  ถ้ามีก็
จะได้ท าเรื่องขอใช้ได้ทันท่วงที  ดิฉันก็ขอน าเรียนให้สภาทราบ
เพียงเท่านี้คะ  ขอบคุณคะ 

นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านสท.มงคลชัย  มันตาพันธุ์ ครับ 
นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม  นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพัน
นา  เขต 1 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร น าทีมโดยท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานผ้าป่าของ
โรงเรียนบ้านค าตานาที่ผ่านมา  และขอฝากไปยังคณะผู้บริหาร  
ในด าเนินการ ดังต่อไปนี้ครับ 
1. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ข้างโรงเรียนบ้านค าตานา – ถนน
ทางเข้าหน้าประตูโรงเรียนบ้านค าตานา 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านค าตานา 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดพุฒาราม 
4. ก่อสร้างถนน สายป่าช้าเหล่าเฒ่าเมี่ยง – สามแยก  
5. การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หลังศูนย์พีระยานาวิน 
ในส่วนของกระผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ  

ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมจะน ามาพิจารณา  
นายกเทศมนตรี    ในปีงบประมาณถัดไปครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านสท.ธีระวัฒน์  สาระบุตร ครับ 
นายธีระวัฒน์  สาระบุตร                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายธีระวัฒน์  สาระบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  
เขต 2 ขอสอบถามเรื่องการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก  ไม่
ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                     ในเรื่องของการขึ้นค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี    จากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล  เมื่อวันที่  24  

มกราคม 2567  ที่ผ่านมา  ทางท่ีประชุมก็คุยกันว่าจะผลักดันใน
เรื่องนี้  แต่ก็ยังไมช่ัดเจน  เทศบาลของเราสมัครสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ 

นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
หัวหน้าส านักปลัด   เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     ส าหรับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ 

ไทย   ตอนนี้ส่งใบสมัครไปเรียบร้อยแล้ว  ทางสมาคมจะน าเข้าท่ี
ประชุมในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2567 หลังจากนั้นก็จะแจ้งเลข
สมาชิกกลับมายังเทศบาล  ทางเทศบาลต้องไปช าระค่าบ ารุง
สมาคม  ซึ่งได้โทรไปสอบถามแล้วน่าจะด าเนินการเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคมนี้คะ 

นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภา  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ  ก็ขอชมเชย 
สมาชิกสภาเทศบาล                          ทางคณะผู้บริหารในการบริหารงานในช่วงสามปีกว่าที่ผ่านมา  ใน

ส่วนของงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8  ในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างโดมโรงเรียนบ้านบ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว  ที่ทาง
ท่านปลัดรับปากจะดูในเรื่องของรายละเอียดให้  ก็ขอขอบคุณครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ในการด าเนินการต่างๆ ที่ทางสมาชิกหรือชาวบ้านร้อง 

ขอมา เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผมก็ยินดีจะด าเนินการให้  
แต่ทั้งนี้ต้องดูงบประมาณ และระเบียบข้อกฏหมายประกอบครับ 

นายสนอง  สินอยู่   เรียนท่านประธานสภา  ผมนายสนอง  สินอยู่  สามาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนา  เขต 2 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร  และ 

เจ้าที่เทศบาลในการด าเนินการวางท่อล าน้ ายาม  บริเวณนา 
พ่อบุญมั่น ก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอคุณครับและขอสอบถาม
ทางผู้บริหารเรื่อง  การปรับปรุงท่อเมนประปา  หนองบ่อใหญ่  ไม่
ทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ   

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ในเรื่องขอการเปลี่ยนท่อเมนประปา  หนองบ่อใหญ่  ผู้น าหมู่บ้าน 
นายกเทศมนตรี    ทั้งสามหมู่บ้าน  คือบ้านโมน บ้านแย้  บ้านเมืองทอง  ได้น าเสนอ 

เข้ามา  ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  ผมมองว่าไม่คุ้มค่า และ
ประปาหนองบ่อใหญ่  ก็บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน  ซึ่งเราไม่สามารถท าตามท่ีทุกคนเสนอมาได้  ต้อง
พิจารณาในเรื่องของนโยบาย  งบประมาณ  ความคุ้มค่า  รวมทั้ง
ความเดือดร้อน ความจ าเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ด้วยครับ 
 
 
  

/นายชัยยา... 
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นายชัยยา  ไชยรบ                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
รองปลัด เทศบาล    เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ   ขอท าความเข้าใจกับทางท่าน 
สมาชิกสภา  เรื่อง ฝายน้ าล้น ว่าจะให้เทศบาลด าเนินการอย่างไร  
จะให้รื้อ  หรือทุบ คืออยากให้หาข้อสรุปร่วมกันระหว่างสมาชิก
สภา  กับผู้น าหมู่บ้าน  จะได้ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเข้าฤดูฝน
ครับ 

นายสนอง  สินอยู่   ส าหรับฝายน้ าล้นที่มีปัญหา  ผู้น าหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านมีมติว่า
สมาชิกสภาเทศบาล                          ไม่ให้ทุบครับ ก็ยึดมติตามนั้นครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ 
ประธานสภาเทศบาล                           ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ 
     ขอ ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.25 น. 

  
    (ลงชื่อ)    วิมลรัตน์  พลเศษ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางวิมลรัตน์  พลเศษ) 

            ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 

 
(ลงชื่อ)     ไกรทอง  นามกาสา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายไกรทอง  นามกาสา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 

 
              

(ลงชื่อ)      สง่า  สุดแสง  ประธานกรรมการฯ 
(นายสง่า  สุดแสง) 

 
 
   (ลงชื่อ)    วิลัย  จะดันพงษ์ กรรมการฯ (ลงชื่อ)     ธีระวัฒน์  สาระบุตร   กรรมการฯ 
            (นายวิลัย  จะดันพงษ์)    (นายธีระวัฒน์  สาระบุตร) 
 
 
   (ลงชื่อ)    สนอง  สินอยู่     กรรมการฯ  (ลงชื่อ)   สวัสดิ์  ดวงใจ   กรรมการฯ 
           (นายสนอง  สินอยู่)                (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 

 
 
(ลงชื่อ)    สุพจน์  จันทองไสย กรรมการฯ  (ลงชื่อ)  มงคลชัย  มันตาพันธุ์ กรรมการฯ 
         (นายสุพจน์  จันทองไสย)                              (นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์) 

/สภา... 
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สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.....วิสามัญ................สมัยที่ ...............  เมื่อวันที่.............. เดือน......................พ.ศ. ................ 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)  อภิบาล  ดวงใจ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายอภิบาล  ดวงใจ) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  


